



ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๕๐๑๕



กค. 187.4
วันที่ ๑4 ก.ย. 67
เวลา 16.40 น.

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
สู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๗๓๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี
เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ
สูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
ความเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยในประเด็นการดึงดูดผู้ที่มีทักษะ
เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้ามายกระดับความสามารถด้านภาษาให้กับแรงงานในประเทศ
นั้น มีข้อเสนอแนะการดำเนินการ ดังนี้

๑. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนกำลังคน หรือสาขาที่เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

๒. การยกระดับคุณภาพการสอน ควรสนับสนุนให้อาจารย์ไทยเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะ
กับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยยกระดับการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และให้อาจารย์ไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาการสอนและการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ

๓. การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ฝึกงานและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม

๔. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ โดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น วีซ่าระยะยาว
การลดหย่อนภาษี และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวकुมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo@mhesi.go.th